

เลขที่ ๑

ซอยปลื้มมณี

สวัสดิ์ศรีรับ “ศ.กำเหนิด” เข้าเวรประจำการรายงานตัว... เริ่มต้นบอกรับ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคมนี้ ซึ่งตรงตามปฏิทินจีน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ “ศ.กำเหนิด” ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในรอบปี เหมือนอย่าง “นายกฯ ตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชิญชวนไว้

“การทานอาหารเจเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทุกคนทำ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับตัวเอง สร้างบุญกุศล และขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดี”...● พลิกข้อมูล “การกินเจ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง การถือศีลอย่างถาวรและเงินที่ไม่กินของสดคาว แต่บริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสม ซึ่งมาจากรากศัพท์คำภาษาจีนที่ว่า **เจียฉ่าย** คือการกินอาหารผัก อาหารที่มาจากพืช ผักธรรมชาติ ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน และไม่ปรุงด้วยผักฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และงาดำวันนั้นนมสด นมข้นด้วย เพราะถือว่าเป็นของสดของคาว ซึ่งบางคนอาจกินเจล่วงหน้า 1 วัน หรือที่เรียกว่า “ล้างท้อง”...● ไม่เคยทำให้แฟนคลับ “ลุงตู” ผิดหวัง นายกฯ ประยุทธ์ เมื่อวันอังคารที่ “วีระ โรจน์พจนรัตน์” รมว.วัฒนธรรม



วีระ โรจน์พจนรัตน์



กฤษฎศตพงษ์ ศรี

พร้อม “กฤษศณพงษ์ ศิริ” อธิบดีกรมการศาสนา และ “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำศิลปินดาราสาว อาทิ แจ๊ต จารุพงศ์ กลัวยไ้ม้งาม หรือ แจ๊ต แบล็กแจ๊ต และ “นางผณี มหาดไทย” หรือ จ๊ะ อาร์สยาม เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์และมอบธงสัญลักษณ์ถือศีลกินเจ ประจำปี 2558 และเชิญชวนนายกรัฐมนตรี รับประทานอาหารเจ ที่ทำเนียบรัฐบาล หลัง “ลุงตู่” เวะชิมอาหารเจ เกือบทุกมื้อเสร็จ ช่วงแนะนำศิลปิน นายกฯ ได้พูดชื่อของศิลปิน พร้อมทำท่าเหมือนกำลังคิดว่าศิลปินแต่ละคนเป็นใครบ้าง “น้องจ๊ะ อาร์สยาม” จึงบอกกับนายกฯ ว่า “จะค้นหุเองคะ วันนี้แต่งตัว เรียบร้อย อาจจะไม่ไหว” นายกฯ จึงหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่า “อ้อ จำได้แล้ว” เล่นเอาทั้งวงยิ้มกันแถมปริ...● พิเศษสุดๆ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หลังจากแทงก็อยู่นาน จะมานั่งหัวโต๊ะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่! สุดท้ายพอทุกอย่าง ลงตัว เปิดโฉมหน้าต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ทุกอย่างก็เดินหน้า รวดเร็ว บ่ายวันอังคารที่ผ่านมา “อาจารย์มีชัย” ประชุมร่วมกับสมาชิก กรธ.ทั้ง 20 คน ถึงแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “นัดแรก” ที่นั่นที่ พร้อมกับยืนยันเสียงหนักแน่นทุกอย่างทำเพื่อตอบสนองบุญคุณ แผ่นดิน และจะเดินหน้าประชุมกันทุกวัน ให้ภารกิจสำคัญลุล่วงไป ได้...● เท่าที่ “ศ.กำเหนิด” ฟังแนวร่าง รัฐธรรมนูญคร่าวๆ ฉบับ “อาจารย์มีชัย” ในภาพรวมเห็นด้วยที่บอก “การร่าง รัฐธรรมนูญให้ถูกใจทุกคนคงยาก แต่ทำ อย่างไม่ให้ประเทศเดินไม่ได้ ถือเป็นความ ยากของการร่างรัฐธรรมนูญในยุคนี้มากกว่าการร่างรัฐธรรมนูญในอดีต” รวมทั้งยกมือสนับสนุนแนวคิด “การทำประชามติยังจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ต่อไปนี้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั้งปวงต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด การจะให้เขาปฏิบัติตาม ได้นั้น เขาจะต้องรับรู้ก่อนและเห็นดีเห็นงามด้วยถึงจะทำได้” เพราะ



มีชัย อุษุพันธ์



สุวิธ ธรรมปาโล

บ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของกลุ่มใด หรือใครคนใดคนหนึ่ง หากจะมีกฎ กติกา มีข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน ก่อนจะเริ่มบังคับใช้ก็ควรได้รับฉันทามติจากคนในบ้านก่อน ไม่ใช่ยึด “หลัก

กฎ” โดยไม่สนใจ “หลักการ ” ความถูกต้อง...● ดูแนวโน้มปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซีย กำลังสร้างผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นทุกวัน ทุกหน่วยต้องหันมาให้ความสนใจและรีบแก้ปัญหาเร่งด่วน! ขนาดจังหวัดพังงา ซึ่งอยู่เหนือด้ามขวานขึ้นมา ชาวบ้านยังเกิดอาการแสบจมูก ระคายเคืองตา แล้วคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่อยู่ใกล้ไม่ต้องพูดถึง...● คุณหมอสุวิธ ธรรมปาโล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา คงต้องเพิ่มการดูแลมากขึ้น ทั้งหน้ากากอนามัย และการเฝ้าระวังติดตามสภาวะสุขภาพของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องใกล้ชิดเป็นพิเศษ และทางที่ดี คุณหมอปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) น่าจะลงพื้นที่ไปติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยก็น่าจะเป็นขวัญกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่.

ศ.กำเหนิด